



Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 9,49% so với cùng kỳ năm 2021

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

DDCI là thước đo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước

Sáng ngày 23/6, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác truyền thông thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp số, ban, ngành, huyện, thành phố (DDCI) năm 2022. Tham dự hội nghị có thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai kế hoạch triển khai đo lường bộ chỉ số DDCI năm 2022 của tỉnh; đồng thời đề xuất một số phương thức truyền thông nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch của tỉnh. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh mong muốn công tác truyền thông tốt sẽ nâng

cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong việc trả lời thư khảo sát và thu được kết quả DDCI thực chất, khách quan, thực sự là thước đo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng điều hành kinh tế của các sở, ngành, địa phương. DDCI cũng là công cụ góp phần nâng hạng chỉ số PCI nhất là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận thống nhất một số phương pháp, cách thức truyền thông về DDCI như cơ quan báo chí phân công phóng viên chuyên trách đồng hành với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thông tin phản ánh kịp thời các sự kiện, quá trình thực hiện bộ chỉ số DDCI. Công tác truyền

thông tập trung đi sâu làm rõ mục đích, ý nghĩa của DDCI để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh hiểu, hưởng ứng và trả lời phiếu khảo sát phản ánh với tinh thần trách nhiệm xây dựng, khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực tiễn công tác điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, không để rơi vào tình trạng cảm tính, "bối đen, tô hồng" sai thực tế. Các cơ quan truyền thông cũng đề nghị, quá trình triển khai DDCI cũng nhận được sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố - đối tượng bị khảo sát đánh giá.

(Xem tiếp trang 4)
KHÁC ĐUẨN

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Hưng Hà

Sáng ngày 23/6, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện Hưng Hà trước kỳ họp thứ tư tại các điểm tiếp xúc xã Chí Hòa và xã Thống Nhất.

Tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư và một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm

6 tháng cuối năm 2022. Cử tri cơ bản nhất trí với nội dung, chương trình kỳ họp; đồng thời kiến nghị một số vấn đề về: tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông; quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các địa phương hoàn thành chương trình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và thực hiện chương trình thấp sáng đường quê; xem xét điều chỉnh tỷ lệ phân bổ nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh

tế - xã hội; điều chỉnh các chính sách liên quan đến người có công, thương binh liệt sĩ; giải quyết các vấn đề về môi trường. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề trong quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, tránh sử dụng đất sai mục đích.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp gửi kỳ họp thứ tư, đồng thời chuyển các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

NGUYỄN TRIỆU

Kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc đạt gần 200 triệu USD

Theo báo cáo của Phòng Quản lý xuất nhập khẩu (Sở Công Thương), 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 1.038 triệu USD. Riêng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc đạt 198 triệu USD, chiếm 19,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Các mặt hàng chủ lực xuất khẩu vào Hàn Quốc gồm: dệt may, xơ sợi, sử dân dụng, giày dép, thủy sản, thủ công mỹ nghệ, phụ tùng ô tô... Về nhập khẩu, tổng kim ngạch toàn tỉnh ước đạt 1.052 triệu USD, trong đó kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 157,8 triệu USD, chiếm 15% tổng kim ngạch nhập khẩu. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là xăng dầu, nguyên liệu cho ngành dệt may và da giày.

Trong số 330 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh có 170 doanh nghiệp hiện hoạt động xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc của



Sản xuất tại Công ty TNHH PS Vina (khu công nghiệp Gia Lễ, huyện Đông Hưng) - doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc.

tỉnh trong những năm qua luôn giữ tỷ trọng ổn định ở mức 18 - 20% so với tổng kim ngạch xuất khẩu. Hàn Quốc thực sự là một trong những thị trường

trọng điểm đối với các doanh nghiệp và chiếm tỷ lệ lớn trong kim ngạch xuất khẩu của Thái Bình.

HÀ THANG

Tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam

Sáng ngày 23/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết.

Gần 100 đại biểu đại diện đội ngũ bảo vệ biên cương của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; một số chính sách của Nhà nước về BĐBP; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng biên phòng, nguyên tắc, lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; các hoạt động cơ bản về biên phòng; hệ thống tổ chức, phạm vi hoạt động của BĐBP, chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và BĐBP; cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố; các cơ quan, đơn vị quân đội trong thực thi nhiệm vụ biên phòng; quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của BĐBP; hoạt động phối hợp, phối thuộc giữa BĐBP với các lực lượng trong quân đội trong áp dụng hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia...

Thông qua hội nghị giúp nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ, phối hợp với các cấp, các ngành thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương, góp phần xây dựng lực lượng biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

TRINH CƯỜNG

Gần 2,098 tỷ đồng hỗ trợ người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 23/6, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, các cấp hội đã tích cực vận động, huy động các nguồn lực để hỗ trợ người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền và hiện vật trị giá gần 2,098 tỷ đồng. Trong đó, quỹ "Trái tim nhân ái" do Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Hội Doanh nhân nữ tỉnh và Báo Thái Bình đồng quản lý đã trao 600 suất quà cho đối tượng yếu thế với tổng giá trị 240 triệu đồng. Trao 50 suất quà cho Làng trẻ em SOS Thái Bình với tổng trị giá 10 triệu đồng. UBND tỉnh đã trao 1.500 suất quà cho người khuyết tật, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện, thành phố với tổng số tiền trị giá 300 triệu đồng. Thông qua tổ chức hội, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng là người yếu thế trên địa bàn tỉnh với số tiền hàng trăm triệu đồng. Hội đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em năm 2022 và các chính sách liên quan đến trẻ em cho trên 100 cán bộ hội cơ sở;

(Xem tiếp trang 4)
DUY TÙNG

Triển vọng phát triển các hợp tác xã kiểu mới ở Kiến Xương

(Xem trang 2)



Vùng liên kết sản xuất lúa giống của HTX Thương mại dịch vụ và tiêu thụ nông sản xã Bình Định (Kiến Xương).